

Hội thảo Phương pháp Học tiếng Anh

Sử dụng thành thạo tiếng Anh là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc cũng như phát triển bản thân cho sinh viên trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Bởi vậy, việc lựa chọn phương pháp học như thế nào là phù hợp và mang lại hiệu quả khi học tiếng Anh luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của rất nhiều sinh viên. Những chia sẻ thú vị và bổ ích của GS. Richard Mc Garry, Khoa Ngữ văn và Văn hoá, Đại học Appalachian (Hoa Kỳ) trong Hội thảo “Phương pháp học tiếng Anh” vào sáng ngày 10/4/2015 thực sự là những bí quyết “vàng” giúp sinh viên Duy Tân “chinh phục” môn tiếng Anh - ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới.



GS. Richard Mc Garry chia sẻ tại Hội thảo

Tại Hội thảo, vị Giáo sư đến từ Đại học Appalachian đã giới thiệu đến sinh viên Duy Tân 4 phương pháp có thể giúp việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng và hiệu quả là Pronounce (Phát âm), Practice (Thực hành), Perform (Thực hiện) và Persude (Thuyết phục). Với mỗi phương pháp, GS. Richard Mc Garry đưa ra nhiều tình huống minh họa giúp sinh viên hiểu sâu hơn về bản chất của từng phương pháp. Ngoài khả năng ghi nhớ tốt cần phải xây dựng cho mình kế hoạch và mục tiêu học tập cụ thể, nên luyện tập nói tiếng Anh ít nhất 2 giờ mỗi ngày và tìm kiếm các cơ hội thực hành giao tiếp với người nước ngoài càng nhiều càng tốt, đọc sách tiếng Anh và thực hành viết những bài luận nhỏ để trau dồi kỹ năng viết lách, phục vụ cho công việc cũng như nghiên cứu sau này,... là những lời khuyên chân thành và hữu ích của GS. Richard Mc Garry dành cho sinh viên Duy Tân để có thể học tốt tiếng Anh nói riêng và các ngôn ngữ khác nói chung.



Đông đảo sinh viên Duy Tân tham dự Hội thảo

“Đây là lần đầu tiên tôi đến với Đại học Duy Tân và với Tp. Đà Nẵng xinh đẹp. Cảm ơn nhà trường đã dành cho tôi sự tiếp đón ân cần, chu đáo và tạo cơ hội để tôi được trò chuyện, chia sẻ với các bạn sinh viên trong một Hội thảo ý nghĩa như ngày hôm nay. Không chỉ thể hiện tinh thần nghiêm túc và cầu thị xuyên suốt buổi thảo luận mà khả năng tiếng Anh của các bạn sinh viên Duy Tân khiến tôi rất ấn tượng. Nắm bắt được những cơ hội để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình sẽ giúp các bạn có một bước đệm tốt trong công việc cũng như phát triển bản thân trong tương lai.”- GS. Richard Mc Garry chia sẻ.

Bổ sung vào cẩm nang học tập của mình những phương pháp học tích cực, hiệu quả, sinh viên Duy Tân đã và đang ngày càng tự tin, vững bước tiến tới tương lai.

(Truyền Thông)